



ปีที่ 44 ฉบับที่ 153 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นักศึกษา มรภ.นศ. ได้รับรางวัลเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทีม NSTRU เข้ารับรางวัลเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ กรุงเทพมหานคร

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 จำนวน 18 ทีม ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่และขยายผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือให้กับพลสกนิกรชาวไทย ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้ง สามารถเป็นเครือข่ายในการสืบสานพระราชดำริได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) เห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักการทรงงาน หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขแก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป

ซึ่งการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 นำเสนอโครงการที่จะสานต่อพระราชดำริ ไปสู่ชุมชน สถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์ลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝากสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นักศึกษา มรภ.นศ. ได้รับรางวัลเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ (ต่อจากหน้า 1)

ในลักษณะ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” จากความรู้ ความสามารถของเยาวชนเอง โดยมีสำนักงาน กปร. และสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงและให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

จากการดำเนินโครงการค่ายเยาวชนรฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 ทั้ง 6 ค่ายนั้นมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 67 สถาบัน จำนวนนักศึกษา 510 คน มีสถาบันการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ทั้งสิ้น 23 ทีม และได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” จำนวน 18 ทีม ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งทั้ง 18 ทีม จะได้รับทุนในการดำเนินการสืบสานพระราชดำริ ทีมละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร.



เจ้าแจะริมรั้ว



“...คนดีไปใช้สิทธิ์ คนสุจริตไม่ขายเสียง...”

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้แกนนำกิจกรรมอย่าง กองพัฒนานักศึกษาได้รวบรวมน้องๆ นักศึกษาตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ออกไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ของตนตามแนวทางประชาธิปไตยช่วยกันค้นหาผู้นำท้องถิ่นคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากน้องๆ นักศึกษากว่า 300 คนที่ช่วยกันเดินปลุกกระแส สร้างความตื่นตัวในการทำหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเริ่มขบวนตั้งแต่สถานีรถไฟ ไปทางแยกท่าวัง และใช้เส้นทางหลักอย่างถนนราชดำเนินจนไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขบวนรณรงค์ของมหาวิทยาลัยได้รับความสนใจจากผู้คนสองข้างทางเป็นอย่างมากทีเดียว



ทั้งท้ายไว้เช่นเคย อย่าลืมนะคะ! กิจกรรมดีๆ ต้องบอกต่อ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดมีข่าวฝากที่อยากจะขยาย ส่งมาทางนี้ได้เลยคะ “ทีมงานสื่อสารสัมพันธ์” ยินดีให้บริการ มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดแง่มุมต่างๆ ให้เพื่อนร่วมสถาบันได้รับรู้ และพลิกโฉมใหม่ให้กับภาพลักษณ์ของชาวเหลืองแดงไปด้วยกันนะคะ

...พลังปลื้มยามเช้า...



สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

เริ่มด้วยวันหลังของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง ในเวลา 15.00 น. ได้มีการเริ่มนับคะแนนของแต่ละหน่วยอย่างต่อเนื่อง จากทั้งหมด 1,949 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีการทยอยนำผลคะแนนส่งมายังศูนย์อำนวยความสะดวกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จัดตั้งอยู่ในศาลาประชาคมโรงละคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดยหลังจากการนับคะแนนไปราว 1 ชั่วโมง มีผลคะแนนที่ทยอยเข้ามาปรากฏว่า นายมานิช เสนพงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งเป็นน้องชายของนายเทพไท เสนพงศ์ มีคะแนนนำนายพิชัย บุญเกียรติ ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตนายก อบจ.ที่ลาออกจากตำแหน่ง และเข้าเลือกตั้งใหม่

สำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายมานิช เสนพงศ์ ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด 262,943 คะแนน นายพิชัย บุญเกียรติ ได้รับคะแนนการเลือกตั้ง 192,062 คะแนน นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 23,338 คะแนน โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ 1,140,241 คน ใช้สิทธิ์ 526,096 คน บัตรเสีย 8,720 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22,488 คน และหลังจากได้รับชัยชนะนายมานิช เสนพงศ์ ว่าที่นายกอบจ.นครฯ ได้แถลงข่าวประกาศชัยชนะระบุจะรีบแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาถนนหนทางและผลักดันพระธาตุสู่มรดกโลก

มาต่อกันที่ข่าวของความสูญเสีย ขอแสดงความเสียใจกับคุณศิวพร จันหุณี (คุณเคียร) บุคลากรของหอสมุดกลาง ที่สูญเสียคุณพ่อแจ้ง ทองใบใหญ่ ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 54 ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฌาปนกิจศพในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ วันโยธาธรรม (วัดคูก) ในวันที่ (25 ก.พ.) มหาวิทยาลัยและหอสมุดกลางเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ

นอกจากนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัว ศ.ชวณ เพชรแก้ว อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่สูญเสียคุณแม่ไปด้วยโชคชรา ทีมอาจารย์เก๋หน้าเขามหาชัย นำโดย ผศ.ประหยัด เกษม จะเดินทางไปร่วมงานในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อีกรายการ อาจารย์เอื้อม อุบลพันธุ์ อายุ 89 ปี อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช อดีตบรรณาธิการวารสาร “สารนครศรีธรรมราช” และอดีตกรรมการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช (กว.) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อปลายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะฌาปนกิจในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดมะนาวหวาน

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยคำคม “ถ้าท่าน ไปตรงๆไม่ได้ ก็จงไป 'ทางอ้อม' และถ้าท่านไปข้างบนไม่ได้ ก็จงไปข้างล่าง อายายอมแพ้ง่ายๆ เป็นอันขาด” สวัสดิ์ดีคะ